

MITSUBISHI MOTORS VIỆT NAM CHÍNH THỨC RA MẮT

MẪU XE XFORCE HOÀN TOÀN MỚI

Ngày 10/01/2024, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức ra mắt XFORCE hoàn toàn mới, mẫu xe thuộc phân khúc SUV hạng B của Mitsubishi Motors.

XFORCE được thiết kế, phát triển theo thị hiếu của thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về thói quen, nhu cầu thực tế từ khách hàng, cùng thực nghiệm thực tế 4.000 km tại các địa hình, điều kiện giao thông, thời tiết khác nhau tại Việt Nam và 10.000 km tại khu vực Đông Nam Á.

Với định vị “VƯỜN TÂM, NHÂN GIÁ TRỊ”, XFORCE thể hiện nhiều điểm vượt trội trong phân khúc để trở thành Người bạn đồng hành lý tưởng cho cuộc sống năng động. thấu hiểu nhu cầu của khách hàng trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, XFORCE được phát triển dựa trên 3 giá trị cốt lõi: HỨNG KHỞI – TIỆN NGHI – THIẾT THỰC, là mẫu xe lý tưởng đáp ứng 3 tiêu chí quan trọng: thiết kế ấn tượng, tiện nghi vượt trội và tính ứng dụng cao.

XFORCE ra mắt 4 phiên bản tại Việt Nam: GLX, Exceed, Premium, Ultimate, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hàng ngày và những chuyến phiêu lưu.

3 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA MITSUBISHI XFORCE HOÀN TOÀN MỚI:

XFORCE là mẫu xe hội tụ 3 giá trị **Hứng khởi - Tiện nghi - Thiết thực**, là người bạn đồng hành lý tưởng cho cuộc sống năng động với những điểm vượt trội trong phân khúc:

- **HỨNG KHỞI:** XFORCE vượt những giới hạn của phân khúc SUV hạng B, mang trải nghiệm lái hứng khởi:
 - Ngoại thất mạnh mẽ, đặc trưng SUV, kích thước tổng thể vượt trội trong phân khúc
 - Nội thất tinh tế, sang trọng và rộng rãi
- **TIỆN NGHI:** XFORCE hướng đến sự thân thiện với người dùng, tạo ra những hành trình thoải mái, giúp khách hàng giảm bớt áp lực và căng thẳng hàng ngày, thư thái tận hưởng mọi chuyến đi
 - Không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc
 - Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium cung cấp trải nghiệm âm thanh sống động

- Màn hình giải trí kích thước lớn 12.3 inch kết hợp cùng màn hình thông tin kỹ thuật số 8 inch với giao diện trực quan
- Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng cùng công nghệ nanoe™X mang tới không khí tươi mát, trong lành và bảo vệ sức khỏe
- Ghế ngồi điều chỉnh được 8 mức ngả lưng đem đến sự thoải mái trong mọi hoàn cảnh
- Vị trí để đồ đa dạng và không gian hành lý có thể sắp xếp linh hoạt theo nhu cầu
- **THIỆT THỰC:** XFORCE tự tin vận hành ổn định trong mọi địa hình, điều kiện thời tiết, giao thông, ngay cả trên đường gồ ghề hay ngập nước:
 - Động cơ 1.5L và hộp số tự động vô cấp CVT hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái
 - Hệ thống treo được tinh chỉnh phù hợp với điều kiện địa hình Việt Nam
 - Khoảng sáng gầm 222 mm hàng đầu phân khúc
 - Bốn chế độ lái phù hợp với nhiều điều kiện đường sá khác nhau, trong đó chế độ "Đường ngập nước" – lần đầu tiên được Mitsubishi Motors giới thiệu
 - Hệ thống an toàn chủ động và bị động đảm bảo cho sự an tâm trên mỗi hành trình

NGOẠI THẤT ẤN TƯỢNG: MƯỢT MÀ & RẪN RỎI

Thiết kế mượt mà, hiện đại, khỏe khoắn giúp XFORCE trở thành sự lựa chọn lý tưởng trong phân khúc B-SUV.

Dấu ấn hiện đại, khỏe khoắn của ngôn ngữ Dynamic Shield thế hệ mới

XFORCE mang đặc trưng của SUV với thiết kế trên ý tưởng Mượt mà & Rắn rỏi

Phần thân trên được thiết kế tối ưu về mặt khí động học, từ nắp capo dập nổi đến những đường nét mượt mà kéo dài từ phần logo ở mặt trước đến phần hông và phía sau. Phần thân dưới khỏe khoắn và đầy sức mạnh nhờ ộp vè tạo khối cơ bắp.

Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield được cải tiến ở mặt trước để phù hợp với tổng thể của xe: cản trước hai bên mặt ca lăng có hiệu ứng chiều sâu. Đèn LED ban ngày với tạo hình chữ "L" và đường cắt phát sáng theo hình chữ "T" làm nổi bật hình ảnh đặc trưng của XFORCE.

Phần hông xe với bề mặt cơ bắp và các đường cắt dập nổi tạo nên sự mạnh mẽ và năng động. Phần đuôi xe sử dụng thiết kế đèn tạo hình chữ T tương tự đèn chiếu sáng phía

trước, mang đến hình ảnh bề thế cho xe.

Chiều dài xe ấn tượng, tiệm cận phân khúc C

XFORCE có chiều dài tổng thể 4.390 mm - hàng đầu phân khúc. Điều này mang đến không gian nội thất rộng rãi và tạo nên vẻ ngoại thất bề thế, thể thao và vững chãi.

Khoảng sáng gầm hàng đầu phân khúc (222 mm*) giúp xe di chuyển dễ dàng trên các đoạn đường gồ ghề

**Áp dụng đối với xe không trang bị tấm chắn phủ gầm*

XFORCE sở hữu khoảng sáng gầm 222 mm hàng đầu phân khúc, sử dụng la-zăng và lốp kích thước 18 inch. Nhờ vậy, xe bám đường tốt hơn, tăng độ ổn định để người lái tự tin điều khiển xe an toàn ngay cả trên các mặt đường gồ ghề, mấp mô hoặc trong điều kiện đường ngập nước.

Góc tiếp cận của XFORCE lên đến 21 độ và góc thoát 30,5 độ cho phép xe vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình, kể cả khi cần vượt qua các đoạn lều đường cao. Bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 5,2m - nhỏ nhất trong phân khúc, XFORCE dễ dàng di chuyển thoải mái trong đô thị đông đúc cũng như những cung đường hẹp.

NỘI THẤT: TIỆN NGHI, SANG TRỌNG & RỘNG RÃI HÀNG ĐẦU PHÂN KHÚC

Thiết kế sang trọng, tinh tế

Triết lý thiết kế "Horizontal Axis" - nhận diện mới nhất của Mitsubishi Motors cho thế hệ sản phẩm tương lai thể hiện rõ trong nội thất của XFORCE. Bề mặt táp-lô, bảng điều khiển trung tâm trải rộng theo phương ngang. Màu Mocha kết hợp với "Horizontal Axis" mang đến sự sang trọng cho không gian nội thất xe.

Một điểm nhấn đáng chú ý là chất liệu vải mélangé trải khắp các khu vực của bảng điều khiển trung tâm. Mélangé cho cảm giác sang trọng, đặc biệt chống bám bẩn tốt, dễ dàng lau chùi các vết bẩn chỉ với giấy ăn thông thường.

Màu sắc đèn nội thất cũng được lựa chọn một cách kỹ lưỡng và bố trí một cách tinh tế để tăng sự sang trọng cho không gian nội thất.

Không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc

XFORCE sở hữu kích thước tổng thể lớn hàng đầu phân khúc, với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm. Hàng ghế phía trước rộng rãi cùng thiết kế tựa vai mang lại cảm giác dễ chịu. Ghế ngồi được thiết kế để giảm chuyển động của người ngồi

trong xe, giúp hành khách luôn cảm thấy thoải mái, ngay cả khi phải đối mặt với tình trạng giao thông ùn tắc hay khi xe di chuyển nhanh hoặc qua các địa hình gồ ghề.

Hàng ghế phía sau được đặc biệt chú trọng, không gian để chân rộng rãi hàng đầu phân khúc, ngay cả khi ba hành khách cùng ngồi vẫn cảm thấy thoải mái.

Vô lăng 3 chấu được tích hợp các phím điều khiển đa chức năng cho phép người dùng thuận tiện trong quá trình thao tác và vận hành xe. Khả năng trả lái hay đánh lái vô lăng XFORCE chính xác đem lại sự tự tin cho người lái trên mỗi hành trình.

TIỆN NGHI: TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI TỪ TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI

Trải nghiệm lái hiện đại từ màn hình giải trí kích thước lớn, cho hành trình thoải mái mỗi ngày

XFORCE có màn hình giải trí kích thước lớn 12.3 inch, kết hợp với màn hình thông tin kỹ thuật số 8 inch cho giao diện trực quan:

Màn hình giải trí kích thước 12.3 inch được thiết kế hiện đại, cho phép tùy biến nhiều giao diện và thể hiện thông tin khác nhau trong cùng một thời điểm theo ba khu vực trên màn hình. Phần hiển thị cụm ba đồng hồ tái hiện hình ảnh thường thấy trên mẫu xe Pajero huyền thoại, kết hợp thông tin tọa độ, góc nghiêng cũng như phương hướng. Đặc biệt, chức năng chấm điểm người lái lần đầu phát triển dưới sự giám sát của ông Hiroshi Masuoka, tay đua từng hai lần giành chiến thắng tại giải đua ô tô Dakar Rally huyền thoại, cũng là tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên XFORCE giúp người lái hiểu rõ và duy trì thói quen lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu.

Màn hình thông tin kỹ thuật số hiển thị đa dạng rõ ràng các thông tin quan trọng và hữu ích cho người lái, các thông số về hiệu suất, nhiên liệu và hệ thống lái. Khi chuyển đổi giữa các chế độ lái, hình ảnh minh họa của từng chế độ lái được hiển thị trực quan, giúp người lái dễ dàng nhận biết thông tin mà không mất tập trung vào việc quan sát giao thông trên đường. Người lái cũng có thể lựa chọn phần hiển thị tùy theo sở thích. Mặt đồng hồ tốc độ và đồ họa hình xe khi khởi động cũng được thiết kế hiện đại, tinh tế.

Trải nghiệm âm thanh cao cấp với Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium

Lần đầu tiên, XFORCE được trang bị hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, là kết quả của sự hợp tác giữa Mitsubishi Motors và tập đoàn Yamaha. Hệ thống âm thanh 8 loa này bao gồm loa tweeter hai bên trên cột A, loa âm trầm ở cửa

phía trước và loa đồng trục ở cửa sau. Điều đặc biệt, hệ thống âm thanh này đã được điều chỉnh kỹ lưỡng để tối ưu hóa chất lượng âm thanh bên trong không gian nội thất của xe. Âm lượng và chất lượng âm thanh cũng được điều chỉnh tự động dựa trên tốc độ của xe, giúp người dùng có trải nghiệm âm nhạc tốt nhất. Người sử dụng có thể tùy chọn nhạc theo sở thích và tâm trạng với bốn chế độ âm thanh khác nhau (Lively, Signature, Powerful và Relaxing).

Ghế ngồi tối ưu hoá cho sự thoải mái

XFORCE được trang bị 5 chỗ ngồi và 8 mức ngả lưng khác nhau, phù hợp cho mọi lứa tuổi trong gia đình. Ghế trước được thiết kế mang đến cảm giác như đang ngồi trên một chiếc xe đua, kết hợp với miếng đệm hai bên, giúp duy trì sự thoải mái và ổn định khi lái xe qua các cung đường ngoằn ngoèo. Thiết kế ghế sau phẳng cho phép người dùng tận hưởng những chuyến đi dài nhưng vẫn cảm thấy thoải mái ngay cả khi ngồi 3 người, cùng nhiều tiện ích vượt bậc so với các dòng xe trong cùng phân khúc.

Xe được trang bị ghế da tinh tế và sang trọng với chất liệu giảm hấp thụ nhiệt, đảm bảo sự thoải mái tối đa trong mọi tình huống thời tiết, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Sự nâng cấp này cũng hạn chế mài mòn và giúp dễ vệ sinh ghế hơn.

Cốp chỉnh điện thuận tiện, tối ưu cho người dùng

Với trang bị hiện đại, chức năng cốp chỉnh điện với tính năng đóng/mở cốp rảnh tay trên XFORCE mang lại sự tiện lợi và dễ dàng thao tác cho người sử dụng.

Hệ thống điều hòa và chức năng lọc không khí nanoe™X hoàn toàn mới

XFORCE có hệ thống điều hòa tự động cho hai vùng độc lập cho phép người lái và hành khách phía trước có thể thoải mái tùy chỉnh.

Hệ thống cửa gió phía sau của XFORCE đảm bảo rằng tất cả hành khách trên xe đều được tận hưởng bầu không khí mát mẻ và thoải mái. Tính năng Max Cool làm lạnh không gian nội thất nhanh chóng trong những ngày nóng bức kết hợp với cửa gió dưới chân người lái tạo ra một luồng không khí lưu thông hiệu quả. Chức năng lọc không khí nanoe™X đảm bảo duy trì chất lượng không khí trong xe, giảm thiểu các tác nhân gây hại cho sức khỏe.

XFORCE tăng cường sự tiện ích từ hộc chứa đồ tích hợp cửa gió điều hòa, giúp bảo quản đồ uống và thực phẩm mát lạnh trong suốt hành trình, phù hợp cho những chuyến đi dài ngày.

Khu vực để đồ và không gian chứa hành lý đa dạng

XFORCE có rất nhiều vị trí để đồ được bố trí ở nhiều khu vực trên xe. Người dùng có thể lưu trữ đến 21 chai nước (thể tích 600 ml) tại các vị trí khác nhau, bao gồm cả phía dưới bệ tay trung tâm. Xe cũng có nhiều vị trí thuận tiện để đặt điện thoại, kết hợp với hệ thống sạc không dây phía trước và các cổng sạc USB-A và USB-C cho cả hai hàng ghế.

Người dùng cũng có thể điều chỉnh độ cao của mặt sàn khoang hành lý dễ dàng để phù hợp với nhu cầu chuyên chở, kể cả các vật dụng có kích thước lớn hay hành lý công kênh. Hàng ghế thứ hai có khả năng gập từng phần 40/20/40, tạo thêm không gian lưu trữ mà vẫn đảm bảo sự thoải mái cho hành khách.

Xe cũng có đa dạng các hộc đựng đồ, ngăn kéo và túi lưu trữ giúp dễ dàng sắp xếp hay tìm kiếm đồ vật.

VẬN HÀNH LINH HOẠT & AN TOÀN VƯỢT TRỘI

Vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu nhờ hộp số tự động vô cấp CVT hiệu suất cao & hệ thống treo được tinh chỉnh

XFORCE được trang bị hệ thống hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp với động cơ 1.5L MIVEC, cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ và mượt mà, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống treo của xe được điều chỉnh để tăng khả năng kiểm soát và êm ái khi lái xe trên mọi loại địa hình. XFORCE cho cảm giác lái và khả năng ổn định tay lái tốt nhờ vào sự hiệu chỉnh tối ưu góc nghiêng caster cũng như tốc độ trả lái thông qua cải thiện tỷ số truyền của hệ thống lái. Hệ thống treo sau cũng góp phần vào việc mang đến cảm giác lái ổn định nhờ việc tối ưu các điểm liên kết, kết hợp với các giảm chấn kích thước lớn.

Bốn chế độ lái với chế độ "Đường ngập nước" lần đầu tiên được giới thiệu trên mẫu xe của Mitsubishi Motors

Bốn chế độ lái (Đường bình thường, Đường ngập nước, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy) cho phép người lái tùy chọn theo điều kiện đường thực tế. Đặc biệt, XFORCE là mẫu xe đầu tiên của Mitsubishi Motors trang bị chế độ lái "Đường ngập nước" với sự an toàn và dễ dàng kiểm soát khi lái xe trong điều kiện mưa hay trơn trượt.

Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC và hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến ADAS

XFORCE được trang bị hệ thống AYC (Active Yaw Control) giúp xe tăng cường khả năng kiểm soát, kiểm soát lực phanh khi đánh lái gấp hoặc vào cua đảm bảo ổn định trong



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

MITSUBISHI MOTORS VIỆT NAM Phòng Truyền Thông

561a Đường Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, HCM

www.mitsubishi-motors.com.vn

mọi tình huống, cùng khả năng quan sát rộng & tầm nhìn tốt, mang lại sự tự tin và vững tâm cho người lái trên mọi địa hình.

Đặc biệt, XFORCE được trang bị công nghệ chủ động an toàn tiên tiến Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS), hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp và điều khiển hành trình thích ứng giúp duy trì an toàn trong suốt hành trình, hệ thống cảnh báo điểm mù, và cảnh báo khi có phương tiện cắt ngang khi lùi; tất cả công nghệ lái hiện đại, thông minh và an toàn mang lại trải nghiệm lái tốt nhất cho người dùng trên mỗi hành trình của mình.

Các điểm nổi bật của All-New XFORCE

Hứng khởi	Thiết kế đặc trưng SUV với cụm đèn LED T-shape
	Kích thước tổng thể (D x R x C): 4.390 x 1.810 x 1.660 mm
	Hệ thống chấm điểm lái xe
	Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC và hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến ADAS
Tiện nghi	Nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc
	Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium
	Vật liệu vải mélang cao cấp trên khu vực bảng điều khiển, chất liệu ghế da giảm hấp thụ nhiệt
	Điều hòa tự động, 2 vùng độc lập cùng các chế độ Dry, Max Cool, nanoe™X, Memory
	Hàng ghế thứ 2 có khả năng điều chỉnh độ ngả 8 cấp độ
	Cốp đóng, mở điện, chế độ rảnh tay tích hợp đá cốp
	Tầm quan sát rộng
Tầm nhìn tốt	
Thiết thực	Bán kính quay vòng nhỏ chỉ 5,2 m
	Khoảng sáng gầm hàng đầu phân khúc 222 mm
	Khả năng di chuyển ổn định trên mọi địa hình
	4 chế độ lái (Đường bình thường, Đường ngập nước, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy)
	Hệ thống treo được tinh chỉnh phù hợp với điều kiện đường sá Việt Nam
	Khu vực để đồ có tới 31 vị trí khác nhau trong xe và khoang chứa hành lý có thể sắp xếp linh hoạt

Bảng giá và chương trình khuyến mãi của All-New XFORCE

Phiên bản	Màu
GLX	Đen, Trắng, Đỏ
Exceed	Đen, Trắng, Đỏ, Xám
Premium	Đen, Trắng, Đỏ, Xám, Vàng
Ultimate	Đen, Trắng, Đỏ - Đen, Vàng - Đen

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập:

Website: <https://www.mitsubishi-motors.com.vn/>

Fanpage chính thức: www.facebook.com/MitsubishiMotorsVietnam/

hoặc liên hệ Phan Thị Ngọc Trâm (Ms.) – Mitsubishi Motors Việt Nam

ĐT: 0918 266 853.

Email: tram-phanthingoc@mitsubishi-motors.com.vn

Về Mitsubishi Motors Việt Nam:

Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam được thành lập năm 1994, là nhà phân phối chính thức của Mitsubishi Motors Nhật Bản tại Việt Nam và là một trong những công ty liên doanh sản xuất và phân phối ô tô đầu tiên tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm gần 30 năm trên thị trường ô tô cùng thông điệp "Drive your Ambition" (Dẫn lối khát vọng), Mitsubishi Motors Việt Nam luôn cam kết với các giá trị và khát vọng của công ty trong tương lai đến Quý khách hàng. Chúng tôi sẽ đem đến những mẫu xe vận hành vượt trội với những trang bị an toàn tiên tiến.

Hiện nay, Mitsubishi Motors Việt Nam đang phân phối 6 mẫu xe tại Việt Nam:

- Xe 5 chỗ: Attrage
 - Xe 7 chỗ: Xpander, Xpander Cross, Outlander, Pajero Sport
 - Xe bán tải: Triton
-